

# กรมสรรพากรแจ้งเตือน !! ระวังมิจฉาชีพ

- ⚠️ แอบอ้างเป็นเจ้าของที่สรรพากร  
หลอกให้ @ หรือเพิ่มเพื่อนใน line  
และส่ง link ให้กรอกข้อมูลหรือทำธุรกรรมภาษีต่างๆ
- ⚠️ โปรดอย่าหลงเชื่อทำตามเป็นอันขาด  
ท่านอาจสูญเงินในทันที

หากท่านมีข้อสงสัย  
หรือพบสิ่งผิดปกติ ท่านสามารถสอบถามได้ที่

- สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ
- ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161





ที่ กค. ๐๗๒๖.๐๖/ว ๕๙๓๐

สำนักงานเทศบาลตำบลสวนเขื่อน
เลขที่ 3/๘5/๙๘5
วันที่
เวลา ๐๘.3๐ น.

สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่  
๑๕ ถนนบ้านใหม่ ตำบลในเวียง  
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๕๐๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อมีจฉาซีฟแอปอ้างเป็นสรรพากร

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสวนเขื่อน

ด้วยขณะนี้ ได้มีมีจฉาซีฟแอปอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพากร และสรรพากรพื้นที่แพร่ โดยได้ทำการติดต่อผู้เสียหายและประชาชนเพื่อติดตามการชำระภาษี การแจ้งคืนเงินภาษี หรือการให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลการประกอบกิจการ โดยใช้วิธีการโทรศัพท์ติดต่อประชาชน หลอกให้เพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชันไลน์ (Application Line) หลอกให้แจ้งรหัส OTP รวมถึงหลอกให้คลิก link เว็บไซต์ปลอม เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมต่าง ๆ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ และหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพากร ขอเรียนชี้แจงว่า ไม่มีนโยบายให้ทำธุรกรรมภาษีทางแอปพลิเคชันไลน์ (Application Line) หรือทางโทรศัพท์ หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ไม่ใช่เว็บไซต์หลักของกรมสรรพากร (www.rd.go.th) ในทุกกรณี จึงขอความร่วมมือท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้ผู้เสียหายและประชาชน โปรดอย่าหลงเชื่อและทำตามคำกล่าวอ้างเป็นอันขาด เพราะอาจทำให้ได้รับความเสียหายต้องสูญเสียทรัพย์สินได้ ปัจจุบันกรมสรรพากรมีช่องทางในการให้บริการประชาชนในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี เพียง ๒ ช่องทาง คือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และทางออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing ของกรมสรรพากร สำหรับการตรวจสอบสถานะการยื่นคืนเงินภาษีและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งประกอบกิจการ หรือเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ ประชาชนสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๑-๑๑๗๕ หรือสำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. ๑๑๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเรณู ผลประเสริฐ)  
สรรพากรพื้นที่แพร่

ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี (บัวผืน)

โทร. ๐๕๔-๕๒๔๕๘๑ - ๓๐๐/๓๐๑/๓๐๔